

❖❖ เริ่มต้นกับข่าวลือของการปลดล็อก ที่รัฐบาลเตรียมจัดให้ในเดือนเมษายน โดยอาจจะเปิดให้เล่นสกรนต์!!! เพื่อคลายร้อน คลายทุกข์ หากแต่เป็นการโยนหินถามทาง ว่า “ควรจะปลดล็อก” หรือไม่ “ปลดล็อก” นานี่นี้หลายกระแสไม่เห็นด้วย เพราะอาจจะเป็นการแพร่สะพัดของโรคระบาดโควิดก็เป็นได้ งานนี้ถามใจดูว่าจะเอาฮาเฮหรือ เอาการหยุดโควิด!!! ❖❖ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน หรือ TPIPL ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยซีเมนต์รายใหญ่ หลังเปิดจองซื้อหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี ถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน!!! ❖❖ แ่วว่ายอดจองล้มเหลวจากนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไปจองซื้อจนเกลี้ยง สะท้อนความเชื่อมั่นในธุรกิจ TPIPL ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน แถมการันตีด้วยผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง !!! ❖❖ วกกกลับมาที่ บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ NOBLE กันบ้าง หลังจากประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้!!! แถมยังได้รับการปรับอันดับแนวโน้มเครดิตของบริษัทฯ จากทริสเรตติ้ง ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสถานการณ์โควิด-19 แ่วว่า “อรรถวิทย์ เจริญทรัพย์การ” CFO แห่งค่าย บลิมป์รียูทายน้อยกั้นเลยที่เดียว!!! ❖❖ ฟาก บอส “ชุตินา กลิ่นสุวรรณ” CEO คนเก่งแห่ง บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ VL ประกาศเดินหน้าส่งเสริมบุคลากรทางการขนส่งทางทะเล รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษาในการช่วยเหลือญาติพนักงาน เพื่อเสริมสร้าง



>>> อรรถวิทย์ เจริญทรัพย์การ



>>> โอภาส ศรีพยัคฆ์

และเติมเต็มพนักงานในระดับลูกเรือ!!! ❖❖ ส่วนผู้ที่สนใจอยากทำงานแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อยากมีอนาคตเติบโตไปพร้อมกับ VL ภายใต้ “โครงการต้นกล้า V.L.Seeds” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 โดยโครงการนี้จะมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน เขาเป็นว่าหากใครสนใจสามารถสมัคร และตรวจเช็คคุณสมบัติความพร้อมผ่านช่องทางออนไลน์ www.vltanker.com / www.facebook.com : V.L. Enterprise PLC หรือจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 ตั้งแต่วันที่ 1-26 มี.ค.นี้ งาน

นี่แอบกระซิบมากกว่า หากใครผ่านเกณฑ์คัดเลือกในครั้งนี้..รับรองว่าได้รับสิทธิประโยชน์แบบจัดเต็มอย่างแน่นอน มีหน้าซ้ายยังมีการก้ารันติงานรองรับอีกด้วย !!! ❖❖ วกกกลับมาที่อสังหาภิกันบ้างกับ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ LPN กันบ้าง ล่าสุด “โอภาส ศรีพยัคฆ์” นายใหญ่แห่งค่าย จัดหนักจัดเต็ม..งานนี้เพื่อส่งเสริมคนไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง เปลี่ยนจากค่าเช่าบ้านเป็นค่าผ่อนบ้านแทน สร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้นในราคาที่ต้อง

ได้ ว่าจะแล้วเฮียโอกาสสั่งอัดแคมเปญใหม่ "#เซาเทาไหร่ ผ่อนเท่านั้น" เรียกว่าเอาใจสาวกคนรัก LPN สุดฤทธิ์!!!! งานนี้ลูกค้าจะได้รับส่วนลดพิเศษตั้งแต่ 20-40% ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน ฟรีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 30 เดือน ฟรีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันที่-31 มี.ค. 2564 ❖❖ สุดท้ายและท้ายสุด กับโปรโมชั่นแรงของ "ดาวิด พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส" ระอุกว่าหลายเท่า เพราะโครงการอาคารชุด Double U คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บนทำเลลาดพร้าว-วังหิน 48 กำลังจัดโปรโมชั่นโดนใจจนยอดจองล้นทะลัก ชนิด "ดรุณี รุ่งเรืองผล"



>>> ชุดิภา กลิ่นสุวรรณ



>>> ดรุณี รุ่งเรืองผล

เอ็มดีคนขยันแห่งค่าย เคาะราคาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยทีเดียว!! ส่วนสาวกคนรักคอนโดมิเนียม ที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัย หรือซื้อเพื่อการลงทุน ไม่ควรพลาด เพราะราคาล้านต้นๆ สนใจริงกร้างไปได้ที่ 0-2282-2140 www.davidproperty.com/ หรือนัดชมห้องตัวอย่างได้ที่ โทรศัพท์ 08-1625-6628 งานนี้คุณดรุณี การันตีราคาโดนใจคนชอบคอนโดแน่นอน!!! 🍀

ขาโจ๋ปากซอย